

บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔

วันจันทร์ที่ ๑๘ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ชั้น ๒

ผู้มาประชุม

๑. นายเกรียงศักดิ์	พิชิตกวิน	ประธานกรรมการฯ
๑. นางนิภา	เจนจบธรรม	กรรมการฯ
๓. นายธัชพล	ดวงพัตรา	กรรมการฯ
๔. นางสาวธัญญารัตน์	เดชะปิยะมิตร	กรรมการฯ
๕. นางสุภาวดี	เพ็งธงชัย	เลขานุการกรรมการฯ

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นางสาวอภิรดี	พรพฤติพันธ์	กรรมการฯ
๒. นายวรโชติ	สุคนธ์ขจร	กรรมการฯ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางนงมล	วรกมล	ปลัด อบจ. พช./ที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ
๒. นายชาติชัย	สาลีผล	รองปลัด อบจ.พช.
๓. นายบรรเทิง	สิงห์สถิตย์	ผู้อำนวยการกองกิจการสภาฯ
๔. นางจารุพันธ์	อุตม์อ่าง	ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
๕. นายวิโรจน์	เข้มเหล็ก	ผู้อำนวยการโรงเรียน อบจ.พช. (วังชมภูวิทยาคม)
๖. นายสมนึก	พันธุ์วงศ์	ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน
๗. นายอรณพ	พรหมเศรษฐี	นักบริหารการศึกษา ๖
๘. นายชนะ	จันทร์เกิน	นักบริหารการศึกษา ๖
๙. นางสาวเพ็ญพรรณ	ฐิตานนท์	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ ๖ ว
๑๐. นางบุญสิตา	คำมา	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๕
๑๑. นางสาวนนิชา	เหล่าเขตกิจ	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๕
๑๒. นางกฤษณีย์	อิศรภักดี	นักวิชาการศึกษา ๕
๑๓. นางนงเยาว์	กิ่งกลาง	เจ้าพนักงานธุรการ ๔
๑๔. นางสาวจารุณี	สีวังคำ	เจ้าพนักงานธุรการ ๓
๑๕. นางสาวมลิวลีย์	ใจทัศน์	พนักงานคอมพิวเตอร์
๑๖. นายจรูญ	อัฐพุด	ผู้สังเกตการณ์
๑๗. นายปรีดา	ไชยวรรณ	ผู้สังเกตการณ์

/เริ่มประชุม...

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ประธานในที่ประชุมฯ
(นายเกรียงศักดิ์ พิชาติกวิน)

ที่ประชุมพร้อมแล้วนะครับ ผมขอดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานคณะกรรมการการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้เชิญคณะกรรมการการศึกษาฯ ที่ปรึกษาคณะกรรมการการศึกษาฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาเรื่องเร่งด่วน เพื่อให้ทันกับโรงเรียนที่จะทำการเปิดภาคเรียนในเดือนพฤษภาคม

ที่ประชุม :

รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๔
เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๔**

มติที่ประชุม :

รับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เพื่อพิจารณา

๓.๑ พิจารณาการกำหนดกรอบอัตรากำลังครูอัตราจ้าง ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนห้องเรียน EP(English Program) โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม)

ผอ.ร.ร. อบจ.พช.(วังชมภูวิทยาคม)
(นายวิโรจน์ เข้มเหล็ก)

ผมขออนุญาตนำเสนอเรื่องของโรงเรียน และโครงการ EP(English Program) ไปพร้อมกัน เมื่อเวลาพิจารณาจะได้แยกกันได้ไม่เกี่ยวเนื่องกัน ตอนแรกจะนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ในเรื่องความเป็นมา การเตรียมการจนถึงปัจจุบัน ขณะนี้ได้ดำเนินการวางแผนโครงการ EP(English Program) มีบางเรื่องได้ดำเนินการไปแล้ว ดังนี้ เมื่อวันที่ ๑๔ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๔ ได้อบรมครูคู่ประกบห้องเรียน EP(English Program) จำนวน ๒๖ คน เป็นโครงการที่มีชื่อว่า Englis for Communication and Special Purpose โดยคัดเลือกครูจาก ๘ กลุ่มสาระ ที่เราจะให้เป็นครูผู้เข้าประกบ คือ ปี ๑ ในการเปิด EP(English Program) นักเรียนชั้นมัธยมปี ๑ มาจาก ๔ ตำบล ผมเชื่อว่าความรู้ในการรับฟัง ในการโต้ตอบ ยังต้องปรับพื้นฐานให้มากขึ้น เพราะฉะนั้นถึงให้ครูแต่ละวิชาเข้านั่งฟังกับนักเรียนในทุกชั่วโมงกับนักเรียนชั้น ม.๑ เพื่อสรุปให้นักเรียนได้ฟังว่า วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ที่ครูชาวต่างชาติสอนไปสอนเรื่องอะไรบ้าง ถ้าไม่อย่างนั้นเราเกรงว่านักเรียนอาจจะไม่ไหวอบรมขึ้น ๒ วัน

/โดยอาจารย์...

โดยอาจารย์ชาวต่างชาติจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จากนั้นเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๔ ผมและคณะได้ทำการสัมภาษณ์อาจารย์ชาวต่างชาติที่จะมาสอนโครงการ EP(English Program) ของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาเขต) ได้สัมภาษณ์ไปสองราย แต่ไม่ผ่านทั้งสองรายเนื่องจากว่าการใช้คำพูดและน้ำเสียงไม่ชัดเจน ซึ่งความต้องการของทางโรงเรียนต้องการครูชาวต่างชาติที่พูดชัด วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๔ ที่จะถึงนี้ทางโรงเรียนนัดสัมภาษณ์อีก ๒ รายมาจากอังกฤษ กับ อเมริกา ผมคิดว่าน่าจะได้ในวันที่ ๒๘ เมษายน นี้แน่ครับ วันที่ ๔- ๕ พฤษภาคม ในต้นเดือน เราจะเริ่มทำงานล่วงหน้า เป็นการจัดทำโครงการ (English Camp ๒๐๑๑)ให้กับนักเรียนห้องเรียน EP(English Program) หนึ่งห้องสำหรับนักเรียน ๒๕ คน จัด ๒ วัน เราคิดว่าจะให้ค้างคืนหรือไม่ โดยคณะวิชาภาษาต่างประเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นผู้ให้ความอนุเคราะห์ หลังจากนั้นอาทิตย์ถัดไป คือ วันที่ ๙ - ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ในช่วงวันเหล่านี้ นักเรียนชั้นม. ๑ และม. ๔ จะต้องรับการปรับพื้นฐานทั่วไปนักเรียน EP(English Program) จะต้องปรับพื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษประมาณ ๑ อาทิตย์ โดยจากคณะครูจากโรงเรียนและอาจจะขอความร่วมมือจากครูจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบางส่วน วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ โรงเรียนจะทำการเปิดการเรียนทุกระดับชั้น ห้องเรียน EP(English Program) ก็จะเปิดเช่นเดียวกัน ผมได้ปรึกษากับทีมงานภายใน คาดว่าวันที่ ๑-๒ และ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ จะทำการเปิดโครงการ EP(English Program) และอาคาร EP(English Program) โดยท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ และคณะ เรื่องของบุคลากร ผมขอเสนอในภาพรวมของโรงเรียน โรงเรียนมีครูปฏิบัติการ ๓๘ คน รวมผู้บริหารเป็น ๔๑ คน ห้องเรียน ๒๐ ห้องเรียน นักเรียน ๗๕๑ คน ในการศึกษา ๒๕๕๓ ในปี ๒๕๕๔ จะมีผู้บริหารเพิ่มอีก ๓ คน คือ ผอ. ๑ คน และรองผอ.อีก ๒ คน แล้วครูอีก ๔๑ ห้องเรียน ๒๔ ห้อง นักเรียน ๙๔๐ คน เมื่อคิดตามเกณฑ์แล้ว เราควรจะมีครู ๔๗ คน ในปี ๒๕๕๕ ผู้บริหารเท่าเดิม ครูถ้าไม่มีการเพิ่มจะมียอดเท่าเดิม แต่ห้องเรียนจะเป็น ๒๗ ห้อง นักเรียนมีประมาณ ๑,๐๔๐ คน เพราะฉะนั้น ปี ๒๕๕๕ ต้องมีครูทั้งสิ้น ๕๒ คน นี่คือแผนที่เราวางไว้รวมนักเรียนทั้งหมดรวมถึงนักเรียนห้อง EP(English Program) ด้วย ในปี ๒๕๕๕ จะมีนักเรียน EP(English Program) จำนวน ๓ ห้องเรียน คือ ม.๑ จำนวน ๒ ห้อง และ ม.๒ จำนวน ๑ ห้อง ถ้านักเรียนเพิ่มขึ้น ครูที่เรามีอยู่จะต้องทำงาน ๒ ด้าน เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากเหมือนกัน ผมได้เข้าอบรมกับคณะครูในช่วงที่ผ่านมา ก็พอจะได้บ้าง แต่ยังไม่ชัดเจน เนื่องจากว่าเราฟังแล้วเราตามไม่ทัน แต่ถ้าได้ฟัง

/บ่อยๆ ...

บ่อยๆ ทุกอาทิตย์ก็จะดีขึ้นนี่คือแนวทาง เพราะฉะนั้นงานของครูจะเพิ่มมากขึ้น โดยวิชาที่เรากำลังขาดแคลน คือ กลุ่มวิทย์ฯ ฟิสิกส์ สำหรับแนวทางที่คาดว่าจะดำเนินการจากนี้ไปใน EP(English Program) ตอนนี้มีปัญหา คือเรื่องโต๊ะ เก้าอี้ ซึ่งเมื่อสักครู่นี้ผมได้ประสานกับพัสดุ เรื่องโต๊ะ กับเก้าอี้ ต้องรอประกาศ ผมไม่แน่ใจว่าจะทันเปิดภาคเรียนนี้หรือเปล่า เพราะเราจะเปิดต้นพฤษภาคม ผมเกรงว่าอาจจะต้องใช้วิธีใด วิธีหนึ่ง ในการดำเนินการ ส่วนเรื่องอื่นไม่มีปัญหาอะไร

ประธานในที่ประชุม

ทางโรงเรียนเขาขอมาจำนวน ๔ อัตรา ทางคณะกรรมการ และ ท่านที่ปรึกษาฯ ช่วยเสนอความคิดเห็นด้วยครับ

ผอ.กองการศึกษา (นางจรรยาพันธ์ อุตม์อ่าง)

อัตราที่ประสงค์แจ้งเข้ามา เป็นตำแหน่งผู้ช่วยครู เป็นครูอัตราจ้าง ในสาขาภาษาอังกฤษ ฟิสิกส์ และงานบริหารธุรกิจ และมีตำแหน่งพนักงาน จ้างครูสนับสนุนการสอนอีก จำนวน ๑ อัตรา ซึ่งจะจ้างในวุฒิไม่ต่ำกว่า ปวช. และปวส. ทั้งหมดรวมแล้วจำนวน ๔ อัตรา

ประธานในที่ประชุม

สำหรับครูอัตราจ้างทั้ง ๔ คน จำเป็นหรือไม่ คืออยากทราบข้อเท็จจริง

ผอ.ร.ร. อบจ.พช.(วังชมภูวิทยาคม)

ใน ๔ อัตราที่ขอมา ก็คือจะเป็นภาษาอังกฤษ ฟิสิกส์ บริหารธุรกิจ และเป็นสนับสนุนการสอนจำนวน ๑ อัตรา ต้องการฟิสิกส์ เนื่องจากว่า โรงเรียนไม่มีครูฟิสิกส์เลย แต่เราต้องใช้ครูวิทย์ฯ บางส่วนใน EP(English Program) ก็เสนอว่าครั้งเดียวได้ประโยชน์สองทาง ได้ทั้งครูฟิสิกส์ ได้ทั้งครูวิทย์ฯ ไปช่วยครู EP(English Program) ส่วนภาษาอังกฤษก็จะเป็นครูประจำอยู่ที่ EP(English Program) จะเป็นครูประกบสำรอง ที่เราจัดครูตามสาระต่างๆ เพราะฉะนั้นทางโรงเรียนจึงขอมาตามที่ท่านคณะกรรมการทราบนะครับ

ประธานในที่ประชุม

ตอนนี้ยอดนักเรียน EP(English Program) นิ่งหรือยังมียอดนักเรียนเท่าไร

ผอ.ร.ร. อบจ.พช.(วังชมภูวิทยาคม)

ขอนำเรียนในที่ประชุมว่า เราไปประชาสัมพันธ์แล้วมีนักเรียนยื่นความจำนงไว้ ๘๐ กว่าราย แต่พอวันสอบเหลือประมาณ ๒๕ ราย เด็กนักเรียนที่มาสอบจำนวน ๒๕ ราย ได้ผ่านการคัดเลือกทั้งหมด เราได้ติดตามว่าส่วนที่เหลือหายไปไหน คนที่เหลือได้แบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม กลุ่มที่ ๑ คือเขาไม่แนในโครงการ EP(English Program) ของเราแล้วเข้ามาอยู่ในเมือง กลุ่มที่ ๒ ก็คือกลุ่มที่ไม่กล้าที่เรียน กลุ่มที่ ๓ มีปัญหาเรื่องการเงิน ซึ่งเราได้ติดตามกลุ่มที่ ๓ ไปว่าเรายื่นข้อเสนอให้ กลุ่มที่มีปัญหาเรื่องการเงินให้เข้ามาติดต่อที่

โรงเรียน อย่างน้อยๆ เราอาจจะให้ผ่อนได้ ขณะนี้ทางโรงเรียนได้รอก
กลุ่มที่ ๓ อยู่ครับ ทางโรงเรียนจะรอจนทั้งวันเปิดภาคเรียน ยอดรวมขณะนี้
มีจำนวนนักเรียนจำนวน ๒๕ คน ครับ

ปลัด อบจ.พช.
(นางนฤมล วรภมล)

ตอนที่ไปประชุมกับเขตการศึกษาฯ ดิฉันได้ประชาสัมพันธ์
ในเรื่องโครงการ EP(English Program) เหมือนกันและได้มีคณะกรรมการ
ของทางเขตที่เป็นตัวแทนของผู้ปกครอง เขาบอกว่าขณะนี้โรงเรียน
วิทยานุกูลนารี เขาได้เปิดอาคาร EP(English Program) เป็นแบบมินิ
EP(English Program) ค่าใช้จ่ายเทอมละ ๑๗,๕๐๐ บาท แต่เด็กให้
ความสนใจมาเรียนประมาณ ๔๔ คน แต่ของเรา เทอมละ ๕,๐๐๐ บาท
เท่านั้น ด้านการประชาสัมพันธ์โรงเรียนวิทยานุกูลนารีเขาจะเก่งด้านภาษาจีน
ภาษาอังกฤษ ที่เขาปูพื้นมาตรงนี้ คล้ายๆ ว่าภาษาอังกฤษ เขาจะเริ่มต้น
ตั้งแต่หลายปีมาแล้ว อาจจะเป็นเพราะว่าการประชาสัมพันธ์ของเรา
อาจน้อยไปนิดหนึ่งหรือเปล่า เด็กที่ยังตรงนั้นอาจจะจำกัดในเรื่องการเงิน
แล้วเรื่องอาคาร เหมือนกับว่าโครงการ EP(English Program) เพิ่งจะเริ่ม
เปิดตัว ผู้ปกครองอาจจะยังไม่มั่นใจตรงนี้เท่าไร ถ้าเราประชาสัมพันธ์
ที่ทำให้ดีขึ้น หรือว่าจัดการเรื่องการเรียนการสอนให้มากกว่าเดิมน่าจะดีขึ้น

รองปลัด อบจ.พช.
(นายชาติชัย สาสิทธิ์)

เมื่อสักครูท่านประธานกล่าวว่า การพิจารณาจะเกี่ยวข้องกับตัว
งบประมาณ ๑. ขณะนี้ปีนี้เราใช้หนี้ประมาณ ๒๕ ล้านบาท ปีหน้า ๖๐๐
ล้านบาท ที่เราๆเราต้องใช้หนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์คือ ๕๐ ล้าน ขณะที่รายได้
เท่าเดิม เพราะฉะนั้นการพิจารณาต้องเป็นไปอย่างรอบคอบ ๒. ถ้าดูจากตัว
งบประมาณปีปัจจุบัน ได้มีการตั้งงบประมาณไว้แล้วเกี่ยวกับเรื่องครู
ชาวต่างชาติสำหรับโครงการ EP(English Program) มีงบประมาณ
๗๐๐,๐๐๐ กว่าบาท แต่อีกส่วนหนึ่ง ได้มาจากการจัดเก็บจากผู้เข้าเรียน
ซึ่งโครงการบอกชัดว่ามีค่าใช้จ่ายอยู่ ๒ ส่วน ส่วนที่ ๑ จากรายได้จาก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นค่าจ้างครูชาวต่างชาติ ๗๗,๔๐๐.- บาท
สำหรับ ๒ ปี เพิ่มขึ้น ปี ๓ เพิ่มขึ้นอีก สรุปสุดท้าย ทั้งโครงการใช้เงิน
๓,๘๕๒,๐๐๐.- บาท และก็มีรายได้จากสถานศึกษา ที่จัดเก็บจากผู้เข้า
เรียนจะนำไปเป็นค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ ผมใช้คำว่าตลอดโครงการ เพราะ
ท่านเสนอเป็นโครงการแล้วมีค่าใช้จ่าย ๒ ประเด็นเท่านั้น ก็คืออันที่ ๑ ตัว
บุคลากรที่ใช้เงินจาก อบจ.พช. ทั้งโครงการใช้เงิน ๓,๘๕๒,๐๐๐.- บาท ครั้ง
แรกใช้เงินไป ๗๗๐,๔๐๐.- บาท ซึ่งตั้งไว้แล้ว สำหรับการขอเพิ่มอัตรา
บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งท่านขอเพิ่มโดยที่ไม่มีระบุในโครงการ
เนื่องจากโครงการ EP(English Program) เป็นโครงการที่ระบุไว้ชัดว่า
จะเริ่มเมื่อไหร่ จบเมื่อไหร่ ที่ท่านเขียนไว้ในลักษณะแบบนี้ เพราะฉะนั้นผมก็มี
ความเห็นในเบื้องต้นว่า เนื่องจาก

/โครงการ...

โครงการนี้ ท่านผอ.กองการศึกษาฯ เป็นผู้ให้ความเห็นชอบ ไม่ทราบว่าท่านได้เสนอท่านนายกไปในภาพรวมหรือเปล่าว่า ทั้งหมดใช้เงินไปเท่าไร เราไม่รู้ ว่าสรุปโครงการนี้ใช้เงินในเรื่องใดเท่าไร นอกเหนือจากเราระบุไว้ เมื่อสักครู่นี้ ผมเริ่มจากภาระที่เราต้องรับผิดชอบเพิ่มขึ้น ๑๐๐% คือเงินกู้ที่เราจะต้องส่งใช้ เพราะว่าปีที่ผ่านมาเป็นเงินกู้ปลอดเงินต้น ๑ ปี และปีถัดไปเราจะต้องใช้เงินด้วย ผมอยากให้การพิจารณาเป็นอย่างรอบคอบ อันที่ ๒ ในประกาศคณะกรรมการของ ก.จ.จ.เพชรบูรณ์ เรื่องหลักเกณฑ์การกำหนดจำนวนตำแหน่งข้าราชการครู และบุคลากรสนับสนุนการสอน (พนักงานจ้างตามภารกิจที่สังกัดสถานศึกษา) หมายความว่า มีประกาศ ก.จ.จ. เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งในข้อ ๔.๓.๑ บอกว่าบุคลากรสนับสนุนการสอน และพนักงานจ้างตามภารกิจให้มีจำนวนร้อยละ ๕๐ ของจำนวนครู และผมได้ดูจากตารางที่ได้แจกมาให้ดูตัวเลขของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ตัวเลขอยู่ที่ ๙๔๐ คน ในนี้เขาเขียนไว้ว่าจำนวนครูผู้สอน ๓๖ คน ครูสนับสนุนการเรียนการสอน ๓๔ ผมสับสนกับอัตราที่ทางท่านผอ.วิโรจน์ชี้แจงมาว่า ๒๐:๑ แล้วก็ข้อ ๔.๓.๒ บอกว่า สำหรับสถานศึกษาที่มีอัตราครูสายการสอนเกินกว่าที่กำหนด จะมีบุคลากรสนับสนุนจำนวนเท่าไรให้สนับสนุน ก.จ.จ. เป็นผู้พิจารณาอนุมัติเป็นรายกรณีๆ ไป ถ้าเกิดเอาเข้าไปเราจะต้องตอบตัวเองได้ว่า วันนี้เราอยู่ในจุดไหน เพราะว่าถ้าเกิดเราพิจารณาไม่รอบคอบ ผมว่าจะเกิดปัญหาในทางปฏิบัติผมอยากให้เกิดความชัดเจน ผมอยากทราบเกณฑ์ในการพิจารณาอยู่ตรงไหน ก่อนที่คณะกรรมการจะได้พิจารณา ขอเรียนถามตรงนี้มีเกณฑ์ในการพิจารณาอย่างไรครับ

ผอ.ร.ร.อบจ.พช.(วังชมภูวิทยาคม)

ผมขอเรียนเพิ่มเติม โครงการ EP(English Program) เริ่มเป็นรูปเป็นร่างเมื่อปลายปี ๒๕๕๒ พอปี ๒๕๕๓ เราก็ได้เสนอขึ้นไป ในช่วงนั้นได้นำข้อมูลต่างๆ เรียนเสนอไปยังท่านนายก โดยผมเรียนไปว่าค่าจ้างเป็นไปตามนี้ แต่ว่านอกเหนือจากค่าจ้าง อาคารเรียนที่ตั้งขึ้นมาจะต้องมีอุปกรณ์ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องคอมพิวเตอร์ ศูนย์วิทยฯ ซึ่งจะไม่มีอยู่ในโครงการ ท่านนายกก็รับในเบื้องต้น แต่ว่าโครงการระงับไว้ก่อนในปี ๕๓ พอมาถึงปีนี้ ผมก็เสนอเข้ามาอีกครั้งหนึ่ง ก็ผ่านโดยการอนุมัติเป็นค่าจ้างครูชาวต่างชาติ ตามเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง ๒๑,๔๐๐.- บาทต่อเดือน สูงสุดก็เป็นครูชาวต่างชาติ ซึ่งอีกส่วนหนึ่งไปเก็บนักเรียนที่เข้าเรียนโครงการ EP(English Program) อีก ๕,๐๐๐.- บาท ซึ่งคำนวณดูแล้วเกือบจะไม่พอ เพราะว่าครูชาวต่างชาติ เขาจะมีค่าใช้จ่ายต่างๆ จ่ายสูง ผมก็ยกเลิกบริษัทที่เคยมาติดต่อกับเรา สุดท้ายก็อาศัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ดำเนินการให้กับเรา ซึ่งเป็นการดำเนินการที่ถูกเหมาะสมครั้งเดียว ขณะนี้อยู่ที่ ๓๐,๐๐๐.-บาท แต่ยังไม่สามารถทำสัญญา เรากำลังสรรหาตัวบุคคลอยู่ วิธีการเป็นอย่างนี้ ซึ่งเมื่อถึงวันจ่ายเงินเดือน เราก็ต้องจ่ายสองทาง ๑ จ่ายจากเงินรายได้ของ อบจ.พช. เป็นเงิน ๒๑,๔๐๐. บาท กับเงิน ๕,๐๐๐.-บาท

ที่เก็บไว้จากนักเรียนรวมกันเป็น ๓๐,๐๐๐.- นี่คือแนวทางที่จะปฏิบัติ
ผมขอเรียนที่ประชุมทราบครับ

ประธานในที่ประชุม

ครูที่โรงเรียนจะรับ จะทำอย่างไรให้เขาเข้ามาเป็นครูของเราได้
โดยเฉพาะครูไทย

ผอ.กองการศึกษา

ครูสนับสนุนกับครูผู้สอนจะต่างกัน ครูที่โรงเรียนขอมาเป็นครู
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ซึ่งเราจะกำหนดตามมาตรฐานการกำหนดตำแหน่งที่เรา
ตั้งแผนตั้ง จำนวนที่คิดครูผู้สอนปีการศึกษา ๒๕๕๔ ตั้งไว้ตามเกณฑ์แล้ว
จำนวนเด็ก ๙๔๐ คน จะต้องได้ครู ๔๗ คน แต่ขณะนี้ทางกรมยังไม่ได้จัดสรร
ตำแหน่งครูผู้ช่วยมาให้ ทางโรงเรียนจำเป็นจะต้องจ้างครูอัตราจ้างมาเป็น
ผู้ช่วยครูทดแทนก่อน

รองปลัด อบจ.พช.

ครูผู้ช่วยที่เสนอมาราวนี้ ตำแหน่งพนักงานจ้าง (ผู้ช่วยครู)
ที่เสนอมาราว ๔ ตำแหน่ง ผมอยากทราบว่า มีมาตรฐานกำหนดเกณฑ์
ในการพิจารณา เพื่อนำเสนอที่ประชุมว่า ถ้าเกณฑ์จากข้อมูลที่ผมมีอยู่
เป็นข้อมูลซึ่งทางเจ้าหน้าที่ของทางกองการศึกษาได้แจกเป็นข้อมูล แล้ว
ผมได้มาเปรียบเทียบกับสิ่งที่กองการศึกษาได้เสนอผมว่าจำนวนครูที่ถูกต้อง
จริงๆ สำหรับนักเรียน ๙๔๐ คน จำนวนครูเท่าไร และสายผู้สนับสนุน
ก็คือ พนักงานจ้างจำนวนเท่าไร เราสามารถจ้างเพิ่มได้เท่าไร เพราะเรื่องนี้
จะไปเกี่ยวพัน กับเรื่อง ก.จ.จ.ด้วย ถ้าหากเขาถามมา เราจะตอบเขาไม่ได้
ผมก็เลยตั้งข้อสังเกต และถามเป็นคำถามไว้ด้วย จะได้มีความชัดเจนเกี่ยว
กับการพิจารณาของคณะกรรมการ

ผอ.ร.ร.อบจ.พช.(วังชมภูวิทยาคม)

ในปี ๒๕๕๔ จำนวนห้องเรียนมีจำนวน ๒๔ ห้อง มีจำนวนนักเรียน
๙๔๐ ก็จะต้องมีครู ๔๗ คน แต่ขณะนี้ไม่มีผู้บริหาร ๓ คน ครู ๔๑ คน ก็ขาด
แค่ ๕ อัตรา สำหรับชื่อที่เรียก ต้องเป็นครูที่จัดสรรจากกรมส่งเสริม
เป็นครูผู้ช่วย แต่ถ้าจัดจ้างด้วยเงินรายได้ของท้องถิ่น เขาเรียกว่าผู้ช่วยครู
ตอนแรกผมก็สับสนเหมือนกัน แต่พอมาดูเขาเรียกอย่างนี้จริงๆ ครูที่เราจ้าง
คือ จ้างผู้ช่วยครู จำนวนครูเหล่านี้จะไปเกี่ยวกับอัตราครูของโรงเรียนด้วย
แต่เราเรียกว่าผู้ช่วยครู

ประธานในที่ประชุม

ผมสอบถามว่าถ้าต่อไป ถ้าเราทำให้ครูที่เราจ้างมาไปรับเงินส่วนกลาง
ได้ไหม

ผอ.ร.ร.อบจ.พช.(วังชมภูวิทยาคม)

ได้ครับ ผมขอเพิ่มเติมในเรื่องของตึก EP (English Program)
เป็นเหมือนโรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่ จะมีงานธุรการ มีงานบัญชีรายชื่อ
ต่างๆ ต้องเป็นภาษาอังกฤษหมดเลย ฉะนั้นธุรการที่เราจะไปอยู่ที่นั่น
ต้องทำหน้าที่เหมือนกับธุรการโรงเรียนเล็ก ทุกเรื่องที่เขาไปตรงนั้นจะเป็น

ภาษาอังกฤษหมด คือ ต้องไปเริ่มใหม่หมด ไม่ว่าจะ เป็นบัญชีรายชื่อ บัญชี ก.พ. ร.บ. ต่างๆ และก็ติดต่อกับโรงเรียนใหญ่ ติดต่อกับภายนอกต้อง รอประจำอยู่ที่นั่น เราต้องมีเจ้าหน้าที่ประจำ เรื่องนี้ยังไม่รวมถึงที่โรงเรียน จะต้องดำเนินการเอง คือ ผมต้องใช้เงินรายหัวจ้างคนทำความสะอาด ดูแลอาคาร และรวมไปถึงการบริการในเรื่องของน้ำดื่ม

ปลัด อบจ.พช.

ขอเรียนถามท่านผอ.วิโรจน์นะคะ ว่าอย่างครูของเรามี ๔๑ คน เราไม่สามารถที่จะเอาครู ๔๑ คน มาเป็นที่เลี้ยงห้องเรียน EP(English Program) ได้ก่อน คือ ครูที่เราขอตำแหน่งใหม่ จะมาเป็นครูผู้ช่วยใหม่ จะใหม่หมด ที่จะมาประกบกับครูตัวต่อตัว ถ้าเป็นครูที่อยู่ประจำ น่าจะมีความรู้ทักษะความชำนาญมากกว่า อย่างธุรการ ครูที่อยู่ตรงนี้ด้านธุรการ น่าจะมาเป็นที่เลี้ยงทำตรงนี้ก่อน ถ้าเอาเพิ่มเข้ามา หมายถึงเปลี่ยนตำแหน่ง ๔๑ คน มาช่วยตรงนี้ ถ้าเป็นครูใหม่หมด ถ้าปล่อยไปคงไม่ได้ อย่างผู้ช่วยครู จากสาขาฟิสิกส์ที่จะเก่งมาเลย คงไม่เก่งเท่ากับ ครูที่มีอยู่แล้ว หรือครู ที่มีอยู่แล้ว อาจมีชั่วโมงสอนมากเกินไป

ผอ.ร.ร.อบจ.พช.(วังชมภูวิทยาคม)

ขอเรียนให้ทราบว่าเราคำนวณดูแล้ว ที่จะจัดครูประกบ จากการ สัมภาษณ์ สอบถาม ครู ๒๖ คน ที่ถูกบังคับมานั่งฟังภาษาอังกฤษ มองดูที่สามารถพอจะไปได้ประมาณสิบกว่าคน ส่วนที่พอจะไปได้มีชั่วโมง ที่รับผิดชอบ ๑ ชั่วโมง ๑๘-๒๐ คาบ กันอยู่แล้ว ถ้าจัดมาประกบด้วย ก็เพิ่มไปอีก แต่ไม่เป็นไร เขาก็ยินดี เพียงแต่ว่ามีทางไหน ที่จะผ่อนชั่วโมง เขาลงได้บ้าง ที่นี้เราได้มาดูวิทยาศาสตร์ ถ้าเป็นวิทยาศาสตร์ทั่วไป ผมก็เสียโอกาสที่จะได้ครูฟิสิกส์ เพราะว่าเราไม่มีครูฟิสิกส์ เคยถูกต่อว่า ในปีที่ผ่านมาว่า ทุกอย่างดีหมด แต่ว่าครูฟิสิกส์ ทางโรงเรียนได้จ้างครูฟิสิกส์ ไปสอนทุกเสาร์ ก็ถือโอกาสเป็นวิทยฯ และฟิสิกส์เลยครับ และภาษาอังกฤษ หลักๆ จะเป็นอาจารย์ภาษาอังกฤษของเรา อาจารย์ที่มาเป็นคู่ประกบ ใน EP(English Program) จะต้องมีครูภาษาอังกฤษ ๑ คน และวิชาประจำ ๑ คน ถ้าได้ครูอัตราจ้างมาช่วยก็จะเบาชั่วโมงครูภาษาอังกฤษ ครูวิชา ครูเคมี ที่จะต้องสอนฟิสิกส์

ปลัด อบจ.พช.

ขอเรียนถาม อย่างตำแหน่งผู้ช่วยครู เราต้องเอาเข้าในแผน อัตรากำลังของ อบจ. เราต้องมีการสรรหา และการสรรหาจะต้องเปิดสอบเอง หรือเปล่าคะ

ผอ.ร.ร.อบจ.พช.(วังชมภูวิทยาคม)

เราต้องสรรหาเอง สอบเองครับ

ปลัด อบจ.พช.

แล้วเราจะมั่นใจได้อย่างไรว่า ครูที่เราสอบคัดเลือกเข้ามาเขาจะเก่ง ที่จะมาทำงานเกี่ยวกับ EP(English Program) ได้ เพราะว่าขณะนี้ทาง โรงเรียนจะเปิดในเดือนพฤษภาคมนี้ ท่านผอ.ก็จะเอาครูในโรงเรียน ก่อนแล้วก็รอเพื่อจะเสนอดตรงนี้ เพื่อเข้ากรอบอัตรากำลังสามปีของ อบจ. ก่อน แล้วกว่าจะดำเนินการสรรหา กว่าที่จะเข้า ก.จ.จ. ใช้เวลา หลายเดือนคะ

/ ผอ.ร.ร....

ผอ.ร.ร.อบจ.พช.(วังชมภูวิทยาคม) เรียนท่านปลัดครับ ทั้ง ๔ อัตราที่เสนอเข้ามา มีอัตราที่ผมไม่มั่นใจคือพิสิทธ์ นอกจากนี้สามารถหาได้ครับ แต่ขอเรียนท่านปลัดว่า ขณะนี้เราได้ครูพิสิทธ์ที่จ้างจากเงินรายได้ของโรงเรียนไว้ ๑ คน แต่ปี ๕๔ ผมต้องมีครูพิสิทธ์

รองปลัด อบจ.พช.

ผมดูแล้วจำนวนครูผู้ช่วยจำนวน ๓ อัตรา คือผู้ช่วยครูสนับสนุนการสอนจำนวน ๑ อัตรา ครูอัตราจ้าง (ผู้ช่วยครู) เพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูประกบการสอนครูต่างชาติ แต่ในตำแหน่งที่ ๓ เขียนว่าครูอัตราจ้างเหมือนกันซึ่งปฏิบัติหน้าที่พนักงานธุรการ ในเมื่อทำงานธุรการไม่ใช่ครูคู่ประกบทำไมต้องไปเป็นผู้ช่วยครู น่าจะเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจไม่ได้หรือครับ อันนี้เป็นข้อสังเกต ถ้าอย่างนั้นต้องมีตำแหน่งเฉพาะ ถ้าเป็นลักษณะผู้ช่วยครูต้องมีใบประกอบวิชาชีพ ถ้าเอามาทำงานธุรการตรงนี้ ผมไม่เข้าใจว่าต้องกำหนดเฉพาะตำแหน่งด้วย เพราะมาทำงานธุรการไม่ได้มาเป็นคู่ประกบซึ่งในทางปฏิบัติจริงๆ สามารถปรับเกลี่ยอัตรากำลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าไปทำงานตรงนั้นได้ด้วย เพราะเป็นงานธุรการ และพ่วงท้ายไปด้วยพนักงานจ้างอีก ๑ อัตรา ผมต้องเรียนทางคณะกรรมการว่าวันนี้ งบจ.เวลาพิจารณาในภาพรวมของการกำหนดอัตรากำลัง แต่ละกองกว่าจะได้แต่ละอัตรายากมาก ท่านเพิ่มสองคน ผมตอบได้เลยว่าไม่ได้ เพราะฉะนั้นการเสนออย่างนี้ แล้วก็มีการกิจ ซึ่งวันนี้มีนักเรียนประมาณ ๒๕ คน แล้วเราใช้บุคลากรถึง ๒ อัตรา แล้ว ๑ อัตราเป็นลักษณะของผู้ช่วยครูด้วย ซึ่งหน้าที่ไม่ใช่เรื่องของผู้ประกบ ผมคิดว่าอันนี้ ถ้าเป็นไปได้และเป็นข้อสังเกตของผม และก็จะไปกระทบกับการทำงานในเรื่องของบุคลากรจริงๆ แล้วแผนอัตรา กำลังเราจะปรับประมาณเดือนตุลาคมต้องเสร็จแล้ว แต่อันนี้เป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้า เนื่องจากว่าระเบียบราชการจะไม่เหมือนกัน เรื่องนี้ผมเข้าใจ แต่ว่าในเรื่องครูผู้ช่วยบริหารธุรกิจจำนวน ๑ อัตรา ถ้าเป็นลักษณะของพนักงานจ้างที่เราสรรหาไปนี้ บางที่เราอาจจะปรับเกลี่ยไปได้ หรือว่าจะใช้บัญชีจากที่มีอยู่แล้ว และไปดำเนินการในส่วนนั้น ผมคิดว่ามันมีความเป็นไปได้ ถ้าเราไปปรับเกลี่ยพนักงานจ้างที่ศูนย์วิทย์ฯ ดีๆ อาจจะมีความสามารถที่จะไปทำภารกิจนี้ได้ด้วย และอาจจะไม่ต้องใช้ถึงสามอัตรา เพราะผมเทียบสัดส่วนจากเนื้องานแล้วขอ ๑ อัตรานี้ยากมาก ผมขอเรียนท่านตามตรงนะครับ ผมขอเสนอเพื่อประกอบการพิจารณาครับ

ปลัด อบจ.พช.

ดิฉันเห็นด้วยกับท่านรองปลัดฯ ว่า ตำแหน่งผู้ช่วยครู อย่างสาขาวิชาภาษาอังกฤษ กับสาขาวิชาพิสิทธ์ ก็น่าจะได้ แต่ถ้าเป็นตำแหน่งบริหารธุรกิจธุรการ คิดว่าธุรการไม่ใช่เป็นงานที่จะต้องทำงานกับครูชาวต่างชาติตลอด ก็คือเตรียมเอกสารจัดให้เป็นหมวดหมู่ น่าจะใช้เป็นพนักงานจ้าง เหมือนกับอบจ.ที่ใช้อยู่ได้ไหมคะ แต่ว่าถ้า ๒ อัตรา ที่เป็นผู้ช่วยครูภาษาอังกฤษ และพิสิทธ์ จำเป็นแน่ๆ แต่ว่างานธุรการ เราชะลอไว้ก่อนได้ไหม เพราะว่ากองอื่น ที่ภารกิจเขาไม่ได้เยอะ เขาขออัตรากำลังค่อนข้างยาก

/ เพราะต้อง...

เพราะต้องเกลี้ยภายใน แต่นี้ของท่านเป็นเพิ่มอัตรากำลังที่เพิ่มขึ้นมาใหม่ คืออยากตอบแต่ละกอง ให้ได้ว่าแนวทางเป็นอย่างไร แต่ถ้าเป็นธุรการเราเอาเป็นพนักงานจ้างของเราได้ไหม ที่ว่าวุฒิการศึกษาลดลงมา เพราะอาจไม่จำเป็นจะต้องจบปริญญาตรี อาจจะลดค่าใช้จ่ายประมาณ ๕,๐๐๐.- บาท

รองปลัด อบจ.พช.

ผมเสนอว่าถ้าพูดภาษาอังกฤษได้ มีศิษย์เก่าของท่าน ผอ.วิโรจน์ อีกคนหนึ่งที่อยู่ศูนย์วิทย์ฯ ผมว่าเราสามารถปรับเกลี้ยได้ไม่กระทบการทำงานที่ศูนย์แน่ๆ เราสามารถปรับเกลี้ยคนได้บางส่วน คิดว่าไม่ให้เกิดกระทบในภาพรวม ไม่ต้องไปสรรหาเลย สามารถให้สำนักปลัดฯ ออกคำสั่งได้เลย เพื่อแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้

ผอ.กองการศึกษา

ทางกองการศึกษา อยากให้กำหนดเป็นครูอัตราจ้างไว้ เราไม่ได้มองแค่ปีเดียว เรามองถึง ๓-๔ ปีข้างหน้า ถ้ากรณีมีห้องเรียนเพิ่มนักเรียนเพิ่ม เราต้องเพิ่มครูอยู่แล้ว เราก็อยากให้นำกำหนดครูอัตราจ้างไว้รอเลย ส่วนตำแหน่งที่ ๓ ที่เป็นงานธุรการที่กำหนดตำแหน่งว่าเป็นครูผู้ช่วยและเราสามารถกำหนดสาขาทั่วไปและมีใบประกอบวิชาชีพ ตรงนี้มันจะดูว่าพนักงานจ้างตามภารกิจที่ไม่มีวุฒิทางการศึกษา และไม่มีใบประกอบวิชาชีพอนาคตเด็กที่จะก้าวสู่ครูผู้ช่วย ครูอัตราจ้างมีโอกาสมากกว่า ครูสนับสนุนการสอน และการที่เด็กจะทำงานอยู่ตรงนี้ก็สามารทำงานอยู่ได้นาน ถ้าเป็นพนักงานจ้างภารกิจสนับสนุนการสอนเขาอยู่แค่ปีเดียว ถ้ามีโอกาสไปสอบที่อื่น แล้วก็ลาออก ถ้าจ้างเป็นครูอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการเราก็สามารถให้เขามีรายได้มากกว่าภารกิจสนับสนุนการสอน

ประธานในที่ประชุม

ครูอัตราจ้าง ๒ ตำแหน่งไม่มีปัญหา ตำแหน่งที่ ๓ เราเอาคนของเราไปใช้งานก่อน อย่างที่ท่านปลัดฯ และรองปลัดฯ เสนอโครงการ EP(English Program) เราไม่รู้จะไปถึงไหน ผลลัพธ์จะเป็นอย่างไร ถ้าปีหน้า ถ้าโครงการเราดำเนินการไปด้วยดี เราสามารถเปิดกรอบได้ไหม

ผอ.กองการศึกษา

ขอเสนอให้มีการกำหนดตำแหน่งไว้ก่อน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการดำเนินการทางการศึกษา แต่ส่วนการสรรหาค่อยว่ากันอีกที

ปลัด อบจ.พช.

ช่วงระยะสั้นที่ไปช่วยโรงเรียน เราจะเกลี้ยพนักงานไปช่วยทางโรงเรียนไปก่อน ในส่วนของทางโรงเรียนให้ทางผอ.เอาคนของท่านช่วยทำงานไปก่อน แล้วตรงนี้เราจะเอาเข้ากรอบสามปีไว้ให้ แต่จะดำเนินการสรรหา ปีนี้อาจจะได้ ๒ ตำแหน่งไปก่อน แต่ปีหน้ามันเป็นโครงการระยะยาว ปีนี้เราอาจจะตั้งไว้ปี ๕๕ แต่เราสรรหาสาขาภาษาอังกฤษ สาขาพิสิกส์ไปก่อนเพื่อดูว่าปีต่อไปของเรา จะดีขึ้นไหมแต่ช่วงนี้เราเอาเด็กที่ศูนย์วิทย์ฯ ไปช่วยท่านก่อน ช่วงระยะสั้นช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ไปก่อน แต่ว่าระยะยาวคือเราเอาใส่กรอบสามปีไปให้

ผอ.ร.ร.อบจ.พช.(วังชมภูวิทยาคม) ผมสรุปว่าโรงเรียนมีความจำเป็นแบบนี้ ต้องการอย่างนี้ เพราะฉะนั้น ถ้าทางคณะกรรมการการศึกษาฯ และที่ปรึกษา เห็นว่าสมควรจัดการอย่างนี้ ผมก็ต้องทำตามครับ คือ ผมพูดตรงๆ ขณะนี้ ผมต้องการบุคลากร ถ้าทาง อบจ.จัดคนให้ผมก็ตกลงครับ ผมว่าน่าจะช่วยได้ครับ

ปลัด อบจ.พช.

อบจ. จะช่วยทางท่านอยู่แล้ว ขณะนี้เราจะช่วยท่านในการแก้ปัญหา เฉพาะหน้าก่อน คือ เอาคนให้ไปปรับใช้ให้ทันใช้ไว้มาก่อน แต่ตรงนี้ ก็เอา เรื่องนี้ไปใส่แผนไว้ให้เหมือนเดิม ซึ่งก่อนเดือนตุลาคมต้องปรับให้เสร็จหมด ทุกตำแหน่งจะอยู่ในแผนหมด แต่วิธีสรรหาคำเนินการเราก็จะต้องมีอีกระยะ หนึ่ง แต่กรณีทีพุดนี้คือ หมายถึงว่าหากคนไปช่วยท่านก่อน ให้การเดินทาง เป็นไปโดยความราบรื่น แต่ว่าตรงนี้รับปากว่าจะเอาไปใส่ไว้ในแผนอัตรากำลัง อาจจะสรรหาปีนี้ยังไม่ได้ ปีหน้ายังงี้ก็ต้องได้ เพราะว่าดูผลการดำเนินการ ใน ๒๕ คน อาจดีขึ้น อาจจะมีเอาครูผู้ช่วยครูสองคนนี้ไปก่อน เพราะว่า ท่านต้องมีตัวอยู่แล้ว คือ ตำแหน่งที่สาม ถ้าเกิดว่าโครงการไปในทางที่ดีขึ้น เราอาจจะปรับแผนเปิดสอบได้อีกเรื่อยๆ ค่ะ

ผอ.ร.ร.อบจ.พช.(วังชมภูวิทยาคม) ผมสรุปเป็นภาพรวมว่า โครงการ EP(English Program) ไม่ค่อย เหมือนอย่างที่คิด เมื่อเริ่มทำเรามองเข้าไปทุกอย่างเป็นเรื่องยากลำบากทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นผมต้องลงไปดูอย่างใกล้ชิด เนื่องจากว่าเรื่องนี้เป็นนโยบาย ของท่านนายก คือ ทุกอย่างจะต้องดีอย่างเดียวจะเสียหายไม่ได้ ถ้าผม มีปัญหาอะไร แบบไหน ผมต้องแก้ไข ผมเรียนท่านประธานว่าคณะครูของเรา ทุกคนเข้าใจ ผู้ปกครองเข้าใจแล้วก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรในปี ๕๔ นี้ และผมเชื่อว่าปีหน้าน่าจะเพิ่มเป็นสองห้องเรียนแน่นอน ผมคิดว่าจะติดขัด ตรงที่ปกครองในเมืองหลายคนบอกว่า ไม่อยากขับรถไปไกล ผมคิดว่า ถ้าปีหน้าเราทำดีต่อให้ไกลแค่ไหนก็สามารถไปกลับได้ เพราะฉะนั้น ปี ๕๔ ค่อนข้างดี ผมก็เลยขอในหลายๆ เรื่องที่เรายังไม่มี จนบัดนี้ ผมยังไม่มีอุปกรณ์ตกแต่งภายในเลยครับ ผมอยากเรียนเชิญท่าน คณะกรรมการการศึกษาฯ ท่านที่ปรึกษา ได้ไปประชุมนอกสถานที่โรงเรียน องค์การบริหารส่วนจังหวัด (วังชมภูวิทยาคม) ก่อนเปิดอาคาร EP(English Program) นะครับ

ปลัด อบจ.พช.

ดิฉันได้ไปเยี่ยมชมอาคาร EP(English Program) มาแล้ว ดิฉัน เห็นแล้วว่าส่างสารโรงเรียนจริงๆ นะคะ คือ งบประมาณที่ตั้งมาการประมาณ การผิดพลาด คือ งบประมาณตั้งไว้ ๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท แต่ความจริง ไม่ได้อะไรเลย พื้นก็ยังไม่เรียบร้อย เพราะยังไม่ได้ปูกระเบื้อง เพราะว่า ตั้งงบประมาณของเขาไป เรามีความรู้สึกว่า อบจ. เป็นหน่วยงานขนาดใหญ่ ถ้าจะดูแลโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด (วังชมภูวิทยาคม) ตรงนี้ น่าจะดูแลเขาให้เต็มที่ อบจ. น่าจะส่งงบประมาณเข้าไปช่วย เช่น แก้อั้ว โต๊ะเรียน ขณะนี้ยังไม่มี เขาดูแลตัวเอง เรามีความรู้สึกว่า เราควรไปช่วย

ปลัดฯ รับปากจะช่วยเต็มที่ก่อนที่จะเปิด เพราะว่ามันเป็นหน้าเป็นตาของ อบจ.พข. เราด้วยค่ะ

ผอ.ร.ร.อบจ.พข.(วังชมภูวิทยาคม) ผมขอแนะนำเรียนต่อจากท่านปลัดฯ เนื่องจากว่าเขาเสนอเข้ามา ตอนงบเพิ่มเติม และมีปัญหาผมไม่เข้าใจ วันนั้นเขาตัดออกหมด เหลือ โต้ะ แก้อี้ คอมพิวเตอร์ ๕ ชุด สำหรับปฏิบัติงานแล้วก็ตู้บางส่วน ขณะนี้ ผมก็ลงไปดู และผมก็ต้องสนใจใช้เครื่องทำความเย็นที่ได้รับบริจาค จาก อบจ. ที่เลิกใช้แล้ว แต่สภาพยังดีอยู่และได้ไปดำเนินการให้มันใช้งาน ได้ดีขึ้น ดูดีขึ้น และใช้การได้ดี ไปติดตั้งบางส่วนที่จำเป็นในอาคาร EP(English Program) อีกเรื่องหนึ่งที่ผมกำลังตามเรื่องอยู่ คือเรื่อง หม้อแปลงไฟฟ้า ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้ามา ณ บัดนี้ยังไม่มีการติดตั้ง ให้เลย กระดานกรีนบอร์ดสำหรับห้องเรียนก็ยังไม่ลง ระบบไฟฟ้พัฒนาที่ต้อง เดินก็ยังไม่ลง ผมค่อนข้างเครียดมากกลัวจะไม่ทัน โต้ะ แก้อี้ งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐.- กว่าบาท ก็ยังไม่ได้ ถ้าต้นพฤษภาคม ถ้ายังไม่ได้ ผมก็จะ ดำเนินการเอาแก้อี้แก้อามาไว้เพื่อใช้ก่อน แต่ถ้าเราได้ในส่วนตรงก่อนก็ดีนะครับ เพราะว่าผู้ปกครองที่จะมาเปิดโครงการ EP(English Program) เขาก็จะมา ชมห้องเรียน EP(English Program) ด้วยครับ

ปลัด อบจ.พข.

ดิฉันรับปากว่าจะจัดหาให้ทันก่อนเปิดเรียนค่ะ

มติที่ประชุม :

เห็นชอบให้จ้างครูอัตราจ้างจำนวน ๓ อัตรา และพนักงานจ้าง (ครูสนับสนุน) จำนวน ๑ อัตรา

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง อื่นๆ

ผอ.ร.ร.อบจ.พข.(วังชมภูวิทยาคม)

โรงเรียนขอเสนอร่างงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ปี ๕๕ ให้ คณะกรรมการศึกษาฯ ให้ทางคณะกรรมการได้พิจารณาดูก่อน ถ้ามีประชุม คราวหน้าค่อยพิจารณาก็ได้ครับ

ประธานในที่ประชุม

เสนอทางผอ.กองการศึกษาฯ ไว้ เราไม่รอปี ๕๕ ถ้าเผื่อมีงบเพิ่มเติม เราสามารถนำลงไปในงบเพิ่มเติมได้

ปลัด อบจ.พข.

ทางกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นเขาได้จัดสรรเงินเฉพาะกิจจะเป็น ค่าครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษาขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ ที่ ให้ทางโรงเรียน เป็นผู้พิจารณากำหนดเลือกรายการ จำนวน และรายละเอียดของครุภัณฑ์ เขาอนุมัติเงินมาให้ราคาชุดละ ๔๗๒,๐๐๐.- บาท ให้จัดซื้อตามบัญชี มาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ หากไม่มีให้ใช้ราคาตามท้องตลาด เป็นราคากลาง คือตรงนี้เขาอนุมัติให้โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด (วังชมภูวิทยาคม) จำนวน ๑ ชุด คือ ๑ ห้อง คือครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ ทางภาษา

ประธานในที่ประชุม

ขณะนี้เรามีห้องเรียนว่างหรือเปล่า หรือว่าเราจะรออาคารใหม่

ผอ.ร.ร.อบจ.พช.(วังชมภูวิทยาาคม) ผมว่าคงต้องรื้ออาคารใหม่ ซึ่ง ๔๐ ที่ คงจะต้องใช้ห้องมุม เพราะเป็นห้องใหญ่กว่าปกติครับ

ปลัด อบจ.พช. ตามหนังสือที่แจ้งมาเขาบอกให้เราจัดการให้เร็วที่สุดค่ะ

รองปลัด อบจ.พช. เรียนท่านประธาน ในกรณีของงบประมาณ ในระเบียบวาระเรื่อง เพื่อพิจารณาในส่วนของงบประมาณปี ๕๕ ของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด (วังชมภูวิทยาาคม) ในหลักการขอเป็นอย่างนี้ได้ไหมครับ ถ้าเป็นโครงการสำคัญๆ หรือโครงการขนาดใหญ่ เสนอให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง เสนอให้ทางคณะกรรมการพิจารณา ถ้าเป็นงานธรรมดาปกติ ซึ่งจะมีคณะกรรมการซึ่งท่านปลัดเป็นประธานคณะกรรมการพิจารณากลับกรองงบประมาณ มีหัวหน้าสำนักปลัดฯ ผอ.กองแผน ผอ.กองการศึกษาฯ เป็นกรรมการและเลขานุการ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเงินงบประมาณและพัสดุ พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๗ เพราะฉะนั้นการพิจารณาต้องเป็นไปด้วยความรอบคอบ ขอให้คณะกรรมการชุดนี้ได้กลับกรองก่อนที่จะเข้าสภา เพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถ้าเป็นโครงการสำคัญๆ อยากให้ผอ.วิโรจน์ ได้ปรึกษาหารือกัน และพิจารณาในเบื้องต้นก่อน แต่ถ้าเป็นงานธรรมดาก็ขอให้คณะกรรมการพิจารณาได้เลย เพื่อความรวดเร็ว

ประธานในที่ประชุม ผมไม่ขัดข้อง ยินดีจะประชุมให้อยู่แล้ว เรื่องไหนเร่งด่วนให้บอกทางคณะกรรมการการศึกษาฯ มา ผมได้รับการร้องขอจากโรงเรียนต่างๆ ในเขตเพชรบูรณ์ เขาได้ขออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนมา ซึ่งเราได้เอาเข้าแผนไว้หลายอย่าง ได้มีโรงเรียนต่างๆ ขอปากกาลีเลคทรอนิกส์ ซึ่งมาช่วยประกอบการเรียนการสอน ท่านนายกบอกว่าให้เราลองดูว่าจะเป็นประโยชน์ในการศึกษาหรือเปล่า ท่านมอบให้คณะกรรมการการศึกษาฯ ช่วยดู ถ้าเป็นประโยชน์ก็จะดำเนินการต่อไป ถ้าไม่เป็นประโยชน์ก็รับฟังกันก่อน วันนี้ผมได้เชิญบริษัทที่มีความรู้มาสาธิตให้เราดู ว่าปากกาตัวนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนหรือไม่ เชิญทางวิทยากรของทางบริษัท นาคสวัสดิ์ฯ ชี้บปลายได้นำเสนอครับ

นางสาวปติตตา สาริบุตร กราบเรียนท่านประธาน ท่านคณะกรรมการการศึกษาฯ ท่านผู้อำนวยการ ดิฉันนางสาวปติตตา สาริบุตร วันนี้ดิฉันจะเป็นผู้แนะนำในเรื่องคุณสมบัติของปากกาลีเลคทรอนิกส์ (Electronic Pen) หรือเรียกว่า EP เป็นโครงการ EP (English Program) เหมือนกัน และจะนำเสนอระบบคอมพิวเตอร์ ๑ เครื่อง สามารถเชื่อมโยงจอภาพ ขยายได้ ๓๐ จอในการทำงานปากกาลีเลคทรอนิกส์ตัวนี้จะทำงานได้โดยไม่ต้องเติมหมึก ใช้ชาร์จแบตเตอรี่เหมือนกับโทรศัพท์มือถือ มีสีในการใช้ถ่านกว่าสีไม่เปื้อนมือ ไม่มีฝุ่น ทำงานผ่านบลูทูท (Blue Tooth) ที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ณ ปัจจุบันเราได้ปรับให้ทันสมัยและสะดวกขึ้น โดยการใช้ถ่านเมื่อเวลาเราสลับชาร์จแบตเตอรี่ วันนี้เราจะนำเสนอเป็นโปรแกรม Powerpoint ค่ะ ในกรณีถ้าปากกาหมึกหมดหรือไม่ได้ชาร์จให้ เราสามารถใช้เมาท์คอนโทน หน้าจอคอมพิวเตอร์ได้

/ประธาน...

ประธานในที่ประชุม

ราคาของปากกอลิเล็กทรอนิกส์ประมาณด้ามละเท่าไร? ถ้าเกิดมันเสียแล้วเราต้องการซื้อใหม่

นางสาวพิชิตดา สาริบุตร

ดิฉันจะให้ฝ่ายการตลาดนำเสนอราคามาอีกทีหนึ่งค่ะ วันนี้ดิฉันเป็นฝ่ายพีรเซ็นท์ (นำเสนอ) เกี่ยวกับคุณสมบัติของปากกอลิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Pen) เท่านั้นค่ะ

ประธานในที่ประชุม

วันนี้เราต้องขอขอบพระคุณทางบริษัทนาคส์วีส์ดี ซัพพลายที่ได้มานำเสนอเรื่องการเรียนการสอนที่มีประโยชน์ต่อเด็กนักเรียน ทางคณะกรรมการมีอะไรจะสอบถามไหมครับ...ถ้าไม่มี ผมขอขอบพระคุณท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ผมขอปิดประชุมครับ

ที่ประชุม:

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม



(นางสุภาวดี เพ็งธงชัย)

เลขานุการกรรมการการศึกษาฯ

ผู้รับรองรายงานการประชุม



(นายเกรียงศักดิ์ พิชิดกวิน)

ประธานกรรมการการศึกษาฯ